



Sau khi nghe ông Đoàn Quốc Phi - Phụ trách Thanh tra giao thông huyện Côn Đảo báo cáo kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong năm 2018, quý 1/2019 và ý kiến phát biểu làm rõ một số nội dung liên quan của ông Nguyễn Bá Lộc - Phó Chánh Thanh tra Sở Giao Thông - Vận tải tỉnh, Đoàn giám sát tiến hành giám sát, thảo luận, chất vấn. Căn cứ ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát và ý kiến giải trình của đơn vị chịu giám sát; ông Châu Vũ - Trưởng ban Pháp chế, Trưởng Đoàn giám sát thay mặt Đoàn giám sát đánh giá và kết luận như sau:

**II. Đánh giá:** Đoàn giám sát đánh giá trong năm 2018 và Quý I năm 2019, Đội Thanh tra giao thông tại huyện Côn Đảo đã tích cực, chủ động hơn trong công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát so với năm 2016 khi Ban Pháp chế tổ chức giám sát; thực hiện tốt công tác xử lý vi phạm hành chính (phạt tiền 57 vụ với tổng số tiền phạt 96.650.000 đồng) đều đã thu được tiền phạt.

### **III. Kiến nghị:**

- Về ý kiến của ông Nguyễn Bá Lộc - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh phát biểu tại buổi giám sát. Đề nghị huyện xem xét bố trí địa điểm bãi đất trống để tập kết các phương tiện xe sau xử lý vi phạm hành chính, và xem xét việc tạo điều kiện để có chi nhánh đăng kiểm các phương tiện lưu thông đường thủy và đường bộ ra Côn Đảo để thuận tiện cho việc đăng kiểm phương tiện giao thông. Ban Pháp chế đề nghị Thanh tra Sở có văn bản chính thức gửi UBND huyện và Ban Pháp chế HĐND huyện.

- Ban Pháp chế đề nghị Thường trực HĐND huyện có văn bản kiến nghị, Sở giao Thông Vận tải tỉnh có phương án thanh tra, hậu kiểm đối với toàn bộ các hãng xe taxi và xe điện trên địa bàn về bến bãi đậu đỗ xe sau khi đã cấp giấy Giấy phép kinh doanh vận tải; quá trình hậu kiểm mà các hãng xe này không có bến bãi đậu đỗ xe mà vẫn đậu đỗ tràn lan trên các tuyến đường gây mất trật tự an toàn giao thông cho địa phương, phải xử lý triệt để theo quy định pháp luật. Trước mắt nếu chưa thực hiện thanh tra, hậu kiểm thì tăng cường công tác xử lý, xử phạt vi phạm hành chính đối với các phương tiện đậu đỗ không đúng nơi quy định.

- Ban Pháp chế HĐND huyện trân trọng ghi nhận sự hỗ trợ của Thanh tra Sở giao Thông Vận tải tỉnh trong việc điều động các Đội thanh tra giao thông ra Côn Đảo hỗ trợ cho địa phương theo chức năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên trong thời gian tới, đề nghị Thanh tra Sở giao Thông Vận tải tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ mạnh cho huyện, tập trung xử lý triệt để các vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường (*đặc biệt trên những tuyến đường trọng điểm như: Phạm Văn Đồng, Nguyễn Đức Thuận,..*), sau đó bàn giao hiện trạng lại cho huyện có để trách nhiệm tuyên truyền duy trì, giữ gìn tránh việc tái chiếm.

- Đối với khoảng 100 phương tiện giao thông đường thủy không đủ điều kiện hoạt động (như báo cáo), Ban Pháp chế sẽ bố trí thời gian thích hợp để tiến hành giám sát lại đối với Đồn Biên phòng Côn Đảo, có mời đại diện lãnh đạo Đội Thanh

